



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีทุกช่อง mgronline.com	เปิดอาคารพระราชทาน 22 รพ.ท่าสองยาง -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน 22” รพ.ท่าสองยาง ต.แม่ต๋าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ
สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT bangkokbiznews.com nationweekend.com news1005.fm หน้า	อุทกภัยภาคใต้ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงจัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด 24 ชม. พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนที่วางไว้ โดยป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้เกิดผลกระทบ ขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรองในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วารพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ การบริการ โดยล่าสุดยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ รพ.ได้จัดทีมหมอครอบครัวและอสม.ออกเยี่ยมบ้าน สํารวจและดูแลกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด อย่างต่อเนื่อง
มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยถึงแนวคิดการให้เกษตรกรปลูกกัญชา ว่า อยากให้ปลูกกัญชาเพื่อใช้สาร CBD มากกว่า เนื่องจากแนวโน้มตลาดโลกไปทางสาร CBD เพราะสามารถนำไปผสมได้ในหลายผลิตภัณฑ์ ขณะที่กัญชาไทยมีสาร THC สูง สาร CBD น้อย และเสี่ยงต่อการนำไปเสพ แต่สายพันธุ์กัญชาที่พื้นที่ที่จะปลูกต้องศึกษาวิจัยให้ได้สาร CBD สูง และสาร THC น้อย นายวิเชียร กิตตินิจกาล คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้วิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ ให้แก่ อภ. กล่าวว่า ทัวโลกแยกกัญชากับกัญชาโดยดูจากสาร THC สำหรับไทยกำหนดให้กัญชาต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 1 สหรัฐอเมริกาไม่เกินร้อยละ 0.3 ยุโรปไม่เกินร้อยละ 0.2 สวิตเซอร์แลนด์ไม่เกินร้อยละ 1 อิตาลีไม่เกินร้อยละ 0.6 ออสเตรเลียแล้วแต่รัฐ หากต้องการผลิตสาร CBD เพื่อส่งออกต้องมีสาร THC ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 และไทยอาจจะต้องแก้กฎระเบียบให้ THC ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 และต้องไม่มีโลหะหนัก โดยล่าสุดสหประชาชาติเตรียมปลดล็อกสาร CBD ออกจากสารเสพติด ซึ่งไทยอยู่ในประเทศสมาชิกก็ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ในต่างประเทศสาร CBD เป็นอาหารเสริม ใส่ทั้งในเครื่องดื่ม อาหารสุนัข เครื่องสำอาง แต่การผลิต CBD ต้องระมัดระวังเพราะเหมือนกัญชาที่มีโลหะหนักไม่ได้
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบกองทุนบัตรทอง -เสนอข่าว แหล่งข่าวจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า สธ.ยังพยายามเสนอร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ครบ.เห็นชอบในการประชุมสัปดาห์นี้ หากไม่ทันจะเสนอในครั้งหน้า ซึ่งจะกระทบกับอุตสาหกรรมยาสูบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะยสท. ที่ผ่านมามีการขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ ทำให้จากที่เคยกำไรปีละ 9 พันล้านบาท เหลือกำไรปีละไม่ถึง 1 พันล้านบาท หากมีการเก็บเงินเข้ากองทุนบัตรทองอีก จะทำให้ผลการดำเนินงานของยสท.ขาดทุนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ต.ค.2562 ภาษีบุหรี่ตามมูลค่าจะปรับขึ้นจาก 20% เป็น 40% ทำให้กระทบกับอุตสาหกรรมยาสูบและการดำเนินงานของ ยสท.มากขึ้นไปอีก ขณะที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การปรับภาษีบุหรี่ตามมูลค่าเป็น 40 % ต้องแล้วแต่รัฐบาลใหม่

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>การบำบัดผู้เสพยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับ นพ.สสจ. 63 จังหวัด เพื่อเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ว่า ในระยะเวลา 3 เดือนนี้ขอให้ทุกจังหวัดเร่งค้นหาและคัดกรองนำผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดในพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และฝากถึงประชาชนให้เข้าใจว่าผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล ให้กำลังใจ เมื่อได้รับการบำบัดเสร็จจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมได้เหมือนคนปกติและทำประโยชน์ให้สังคมได้</p>
ผจก.รายวัน	<p>คลินิกลอยน้ำ</p> <p>-เสนอบทความ การลงนามความร่วมมือระหว่าง 11 หน่วยงาน ได้แก่ สป.สธ. กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แพทยสภา จังหวัดกาญจนบุรี และรพ.กรุงเทพสนามจันทร์ ในการขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทยในทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวจากการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางน้ำได้อย่างรวดเร็ว ส่งต่อผู้ป่วยได้ทันทีที่ ลดโอกาสเสียชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย</p>
<p>มติชน</p> <p>M2F</p> <p>dailynews.co.th</p> <p>thai-post.net</p> <p>matichon.co.th</p> <p>mgronline.com</p>	<p>อก.มอทยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อก. พร้อมผู้บริหาร อก. ร่วมมอทยาตำราหลวง 300 ชุด ผ้าห่ม 300 ผืน ให้แก่รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย พร้อมตรวจเยี่ยมการเข้าถึงยาและน้ำยาล้างไตผ่านทางช่องท้อง โดยปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ประมาณ 1 แสนคน เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องรับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งต้องใช้งบในการดูแลรักษาสูงกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากไม่มีการแก้ไข คาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มเป็นกว่า 2 แสนราย และต้องใช้งบกว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อปี</p> <p>นพ.ปัญญาพล กอบพิงตัน อายุรแพทย์โรคไต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เผยว่า จ.เชียงรายมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังสูงมาก รองจากกทม. สาเหตุจากพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหาร ทำให้เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เมื่อไม่มีการควบคุมส่งผลให้กลายเป็นโรคไตวายเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังพบมีปัจจัยมาจากการรับประทานสมุนไพรบางชนิด เช่น หวานเฉาเหว่ย ถั่งเช่า เป็นต้น</p>
ผจก.ออนไลน์	<p>บ้านพักบุคลากรสธ.</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ สำนักงบประมาณ เตรียมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 921,820,900 บาท ให้กับ สป.สธ. เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับบุคลากรสธ.ทั่วประเทศ ซึ่งรายการใหม่ที่จะใช้งบกลาง 921 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการต้องการสร้างใหม่ 222 หน่วย และโครงการซ่อมแซม 59 หน่วย แยกเป็น รายการของสป.สธ. สร้างบ้านพัก 183 หน่วย 234.84 ล้านบาท อาคารแฟลต 35 หน่วย 627.16 ล้านบาท ซ่อมแซม 54 หน่วย 11.73 ล้านบาท รายการของกรมการแพทย์ ซ่อมแซม 4 หน่วย 13.28 ล้านบาท รายการของกรมสุขภาพจิต สร้างบ้านพัก 1 หน่วย 2.51 ล้านบาท อาคารแฟลต 1 หน่วย 9.06 ล้านบาท ซ่อมแซม 1 หน่วย 2 ล้านบาท รายการของกรมอนามัย สร้างอาคารแฟลต 1 หน่วย 9.24 ล้านบาท รายการของกรมควบคุมโรค สร้างอาคารแฟลต 1 หน่วย 12 ล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ มีรายงานว่า ปีงบประมาณ 2562 สป.สธ.ได้จัดสรรงบ 1,290.39 ล้านบาท เพื่อสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาคารพัก แฟลตและที่พัก โดยวางแผนจัดสรรให้เพียงพอไปจนถึงปี 2565 คาดว่าจะใช้เงินทั้งหมด 6,623.42 ล้านบาท</p>
ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า เดลินิวส์	<p>ข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะมีการจัดงาน “สร้างสุขทุกช่วงวัย : สวัสดิการแห่งรัฐ” ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชน ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย โดยจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือข้อมูลสวัสดิการภาครัฐทุกประเภท 9 หน่วยงาน เช่น ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข ก.แรงงาน ก.มหาดไทย ก.การคลัง สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น โดยมีนายภา เป็นประธาน พร้อมทั้งจัดแสดงสวัสดิการภาครัฐด้านต่างๆ มากกว่า 40 ประเภท เช่น สวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการสำหรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วัยเรียน สวัสดิการสำหรับวัยแรงงาน สวัสดิการสำหรับผู้ป่วย สวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย สวัสดิการสำหรับวัยแรงงาน สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น และสาธิตระบบ e-welfare ของกรมบัญชีกลาง ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสวัสดิการที่ได้รับและระบบข้อมูลประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้าด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคอุบัติใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวในงานเสวนาวิชาการ หัวข้อตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าระบบนิเวศวิทยา จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมมือกันศึกษาปัญหาของโรคติดเชื้อในมนุษย์ และสืบค้นต้นตอเชื้อที่ซ่อนในสัตว์ป่า เช่น ค้างคาว ยุง เห็บ ไร รัง และแมลงต่างๆ ซึ่งโรคอุบัติใหม่ขณะนี้คือ 1.ไวรัสนิปาห์ พบว่าประเทศไทยมีไวรัสนิปาห์ที่ถอดรหัสพันธุกรรมแล้ว คล้ายกับไวรัสนิปาห์ที่ระบาดในประเทศบังกลาเทศ 99% 2.อีโบล่า 3.ไข้หวัดใหญ่ และที่น่ากลัวคือโรคที่ไม่รู้จักชื่อ ซึ่งคณะวิจัยพยายามพัฒนาการตรวจและนำไปกับทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงว่าเด็กจะติดเชื้อหรือไม่ และเมื่อออกมาแล้วจะพาเชื้อออกมาสู่จังหวัดหรือไม่ สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการค้นพบไวรัสพิษสุนัขบ้า และสามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขได้สำเร็จ 3 ใน 4 ตัว สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในหนูได้ โดยใช้ไวรัสตัดต่อพันธุกรรมฉีดเข้าไปในสุนัข ซึ่งจะเริ่มต้นแบบในการรักษาไวรัส RNA ทั้งโรคพิษสุนัขบ้า อีโบล่า ไข้หวัดใหญ่ ต่างๆ</p>
<p>เว็บไซต์ thainews.prd.go.th siamrath.co.th naewna.com</p>	<p>หน่วยแพทย์พ.สว. จ.พังงา</p> <p>-เสนอข่าว นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.พังงา พร้อมด้วย นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.สว. ณ โรงเรียนบ้านคลองเหียง ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว ที่มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการ กว่า 100 คน</p>
<p>M2F เว็บไซต์ workpointnews.com nationweekend.com komchadluek.net thairath.co.th</p>	<p>อุบัติเหตุรถพยาบาล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อชนรถพยาบาลของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ใช้เครื่องตัดถ่างตัดซากรถ เพื่อลำเลียงผู้ประสบเหตุออกมาด้านนอก พบคนติดอยู่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บ 5 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ พนักงานขับรถ</p>
<p>prachatai.com posttoday.com mgronline.com tnamcot.com newtv.co.th</p>	<p>ช่วยเหลือเด็กชายตาเป็นฝ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายธงชัย สุทธิโยธิน ผู้ช่วย ผอ.สพสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกรณีโลกโซเซียลแชร์ข่าว “น้องแมน” เด็กชายชาวนครศรีธรรมราช ที่ป่วยตาเป็นฝ้าแต่ไม่ไปรักษาตามนัด เพราะกลัวการผ่าตัดและคิดว่าบัตรทองหมดอายุ ว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลและประสานการให้ความช่วยเหลือ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าตาขวามีอาการม่านตาขยายประมาณ 5 มม. ไม่ตอบสนองต่อแสง สายตาพร่ามัว มองตัวหนังสือปกติไม่ชัด ส่วนตาข้างซ้ายมีฝ้าที่กระจกตา รูม่านตาประมาณ 2 มม. มองเห็นเส้นนราง 1 ปีก่อนเคยรักษาที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช แพทย์ให้ยาหยอดตา และให้มารักษาสม่ำเสมอ ถ้าไม่หายแนะนำให้ผ่าตัด แต่ไม่ได้ไปตามนัดเพราะกลัวการผ่าตัด และไม่มีคนดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกด้านซ้าย รพ.สต.บ้านบางปูได้นัดตรวจตาเบื้องต้นอีกครั้ง และจะส่งไปรักษาที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้วางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป และได้ประสานงานกับอบต.ท่าศาลา ซึ่งมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสังคม และสสจ.นครศรีธรรมราชเพื่อประสานงานข้อมูลระหว่างกันต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์ workpointnews.com one31.net, mthai.com thairath.co.th</p>	<p>ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ จ.กระบี่</p> <p>-เสนอข่าว นายชิต อุบลจินดา ชาวประมงที่เคยให้ความช่วยเหลือฝรั่งติดโคลนตูด จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน มีอาการปวดช่วงเอวจนต้องนอนรพ. แพทย์รพ.กระบี่เอ็กซ์เรย์พบว่า มีจุดดำที่ข้อต่อกระดูกช่วงเอว คาดว่าสาเหตุมาจากที่นักท่องเที่ยวใช้เชือกมัดไปที่ช่วงเอวเพื่อจะขึ้นจากโคลนตูด ทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรัง ทำงานไม่ได้ อยากขอให้หน่วยงานช่วยรักษาให้หายขาด เพื่อจะได้ออกไปทำประมงได้เหมือนเดิม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
khaosod.co.th tnamcot.com sanook.com 77kaoded.com mgronline.com dailynews.co.th	
เว็บไซต์ one31.net dailynews.co.th	<p>เห็นในหู</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที นายชาคริช พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง จ.ลพบุรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า นักเรียนชายชั้น ป.3 อายุ 9 ขวบ บ่นว่าคันหู แล้วใช้ดินสอด่ทิ่มหูตัวเองจนเลือดไหลไม่หยุด เมื่อพาไปพบแพทย์ พบว่ามีเห็นในหูกว่า 10 ตัว ล่าสุด นักข่าวได้ไปที่บ้านพักของเด็ก พบว่าน้องสาวของเด็กชายคนดังกล่าวมีเห็นอยู่ในหูเช่นกัน กำลังไปพบแพทย์ที่รพ.บ้านหมี่ โดยเด็กทั้ง 2 คนชอบเล่นกับสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน ส่วนอาการตอนนี้ปกติดี</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 อองศา	<p>ปัญหาขยะพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ประกาศความพร้อมการใช้ขวดเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) c]เด็นหน้าประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซัพพลายเออร์ นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เผยปี 2560 มีขวดพลาสติกใหม่ถูกผลิตออกมาใช้มากกว่า 1.85 แสนตัน แต่ทั้งหมดไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยได้ เพราะติดข้อห้ามตามกฎหมายของสธ.</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch